

# การลูกธนูของประชาชน 2516 และ 2556



## ตามกระแสโลกาภิวัตน์

สุนทร วาที

**ท**หลายคนเปรียบเทียบการลูกธนูต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เนื่องจากมีหลายอย่างที่เหมือนกัน แต่ก็มีหลายอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกัน

สิ่งที่เหมือนกันมากที่สุด คือการลูกธนูของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็กลุ่มนักศึกษา ประชาชน กลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ หมอ เมื่อปี 2516 นำโดยองค์กรนักศึกษา และคราวนี้พรรคการเมืองผ่านค่านับผู้นำ ครั้งแรกลูกธนูขึ้นมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่คราวนี้เรียกร้องให้ล้มร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดท้าย แต่เป้าหมายของการต่อต้านก็คล้ายกัน ครั้งแรกต่อต้านเผด็จการทหาร

ส่วนคราวนี้ต่อต้านเผด็จการรัฐสภา ที่บางคนเรียกว่า "ระบอบทักษิณ"

การลูกธนูทั้งสองครั้งถึงแม้จะมีการเมืองเกี่ยวข้อง แต่ผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่เป็นพลังประชาชนที่บริสุทธิ์ ต่างกันเพียงแต่ว่าเมื่อปี 2516 คนไทยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแตกแยก คราวนี้การลูกธนูเกิดขึ้นในขณะที่มีความแตกแยกในสังคมไทย แต่ก็สามารถระดมพลังได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน

ความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ทั้งสอง คือฝ่ายรัฐบาลประเมินพลังประชาชนผิดพลาด คิดไม่ถึงว่าจะมีฝูงชนหลังไหล

ออกมาต่อต้านรัฐบาลอย่างมากมายมหาศาล ในการลูกธนูในปี 2556 ฝ่ายตำรวจรายงานการชุมนุมของประชาชนกลุ่มต่างๆ ว่ามีคนเข้าร่วมเพียงไม่กี่ร้อย หรือไม่กี่พัน

แต่ฝ่ายผู้เข้าร่วมชุมนุมเชื่อว่ามิใช่ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมเป็นหลักหมื่นและหลักแสน ในบางครั้งองค์กรความมั่นคงบางแห่งรายงานว่ากลุ่มต่อต้านกำลังอ่อนแรง สวนทางกับความเป็นจริงอย่างชัดเจน

สถานการณ์ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งระหว่างการลูกธนู 2516 กับ 2556 คือความไม่เชื่อถือหรือไว้วางใจรัฐบาล ในปี 2516 รัฐบาลเผด็จการในขณะนั้นได้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ด้วยการปล่อยผู้หนีคดีศึกษา 13 คน ที่ถูกจับกุมในขณะที่ยกเลิกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และสัญญาว่าจะเร่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ประชากรใช้ภายในเวลาหนึ่งปี แต่แทนที่ผู้ชุมนุมบางส่วนไม่เชื่อถือคำสัญญาของรัฐบาล จึงปักหลักชุมนุมต่อไป และถูกเจ้าหน้าที่ปราบปราม นำไปสู่การก่อจลาจลครั้งใหญ่จนสามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการได้ในที่สุด และได้รัฐธรรมนูญฉบับนักศึกษาประชาชน

ในการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 2556 ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้รัฐบาลจะยอมถอยจนสุดข้อย นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกมาปราศรัยผ่านโทรทัศน์หลายครั้ง ส่งสัญญาณให้วุฒิสภาคว่ำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างลุล่วง ให้อ.ส.พรรคเพื่อไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต้อง ถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดองและนิรโทษกรรม 6 ฉบับ ออกจากสภา

ให้หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันลงนามในสัตยาบัน สัญญาว่าจะไม่ยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้นมายืนยันในสภาผู้แทนราษฎร และใช้เสียงข้างมากให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านวุฒิสภาอีก ถ้าวุฒิสภาลงมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และส่งกลับสภาล่างครบ 180 วัน

อีกทั้งประธานวุฒิสภาก็รับลูกอย่างลุล่วง เร่งเรียกประชุมสมาชิกวุฒิสภาทันควัน จนสภาล่มในวันแรกเพราะไม่ครบองค์ประชุม แต่ ส.ว. ทุกฝ่ายก็ร่วมกันลงมติคว่ำร่าง พ.ร.บ. ด้วยมติเอกฉันท์ในการประชุมวันที่สอง เป็นไปตามการส่งสัญญาณของรัฐบาล แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่เชื่อถือนายรัฐบาล จึงชุมนุมต่อไป

ไม่ใช่แค่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่เชื่อถือ หรือไว้วางใจรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรี แม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมก็ไม่เชื่อ และแสดงความไม่เชื่อถือรัฐบาลผ่านสำนักโพลต่างๆ

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนใน กทม. และหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย. กลุ่มตัวอย่าง 77.3% บอกว่าดีใจที่คนไทยสามัคคีกัน ออกมาชุมนุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่ 22.7% บอกว่ารู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นไปตามกระแสมากกว่า

ตรงกับความเห็นของรัฐมนตรีท่านหนึ่ง

ซึ่งวิจารณ์การลั่นโหลออกมาชุมนุมของประชาชนว่า ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่ที่ออกมาชุมนุม "เพราะกลัวตกกระแส"

แต่กลุ่มตัวอย่าง 72.1% เชื่อว่า ความเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลง

ส่วนผลการสำรวจความเห็นประชาชนของกรุงเทพโพลล์ เมื่อถามถึงคะแนนนิยมทางการเมืองในขณะที่มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล กลุ่มตัวอย่าง 34.8% นิยมชมชอบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 3.1% จากผลการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน เช่นเดียวกับคะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนคะแนนนิยมของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ที่ 26.7% ลดลง 13.7% ทำให้คะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์แซงหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยก็ถูกพรรคประชาธิปัตย์แซง

เมื่อถามว่า "เชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลจะถอนหรือไม่เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อีกตลอดอายุของรัฐบาล" กลุ่มตัวอย่าง 46.2% ตอบหนักแน่นว่า "ไม่เชื่อ" มีคนเชื่อเพียง 27% อีก 26.8% ไม่แน่ใจ

ผลการสำรวจความเห็นของสองสำนัก และคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อสัญญาของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐบาล ที่นัยนัยนัยว่าจะไม่เสนอร่าง

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อีก

จึงเป็นที่มาของความไม่ไว้วางใจ และยังมีประชาชนเป็นอันมากที่ปักหลักชุมนุมต่อต้านรัฐบาลตามคำเชิญชวนของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ อันมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้นำ และได้ นำ ส.ส. อีก 8 คน ลาออกเรียบร้อยแล้ว เพื่อรวมต่อสู้กับประชาชน และไม่รู้ว่าจะยึดเยื้อไปอีกนานเท่าไร?

ความไม่เชื่อถือไว้วางใจต่อรัฐบาล เป็นผลโดยตรงของการกระทำของรัฐบาลนั่นเอง เพราะฝ่ายรัฐบาลได้ใช้กลยุทธ์ "ลับขาลอก" และ "ลับลวงพราง" มาโดยตลอด ในการผลักดันการนิรโทษกรรม

มีการเสนอร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันเข้าสู่สภา ถึง 7 ฉบับ หลายฉบับตั้งชื่อในลักษณะลับขาลอกหรือลับลวงพราง เป็น "ร่าง พ.ร.บ.เพื่อความปรองดอง" ถึงแม้บางฉบับจะตั้งชื่อตรงๆ ว่า "ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" แต่ลับขาลอก แก้ไขขั้นตอนการมาธิการ แทบจะจำหน้าไม่ได้

เข้าลักษณะ "ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ แต่เหล่าๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา" จึงเป็นที่มาของความไม่เชื่อถือไว้วางใจต่อรัฐบาล ไม่เชื่อว่าจะทำตามสัญญา แต่อาจเป็นการลับขาลอกหรือลับลวงพราง ■